

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình, vật tư, trang thiết bị, phương tiện, việc huy động lực lượng phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn của ngành, địa phương mình để có kế hoạch, phương án sửa chữa, bồi vụ, bổ sung đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ năm 2009. Yêu cầu việc chuẩn bị vật tư thông dụng, trang thiết bị dự trữ phục vụ cứu hộ đê, hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn, công tác hiệp đồng lực lượng tại chỗ phải xong trước ngày 30/5/2009.

Đối với các công trình phòng, chống lụt, bão đang thi công: Chủ đầu tư các dự án phải kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo hợp đồng ký kết và yêu cầu các nhà thầu có phương án đảm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa, lũ. Kiên quyết xử lý đối với các nhà thầu chậm tiến độ, chủ quan, thiếu tinh thần trách nhiệm.

- Kiểm tra, rà soát các điểm dân cư ở các vùng có nguy cơ cao, vùng thường xuyên xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét để có kế hoạch di dời đến nơi an toàn.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn:

+ Về tập huấn: Cấp tỉnh phải xong trước ngày 15/5/2009; cấp huyện xong trước ngày 20/5/2009.

+ Về diễn tập: Giao Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện xây dựng phương án diễn tập và tổ chức diễn tập cấp tỉnh; các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm của ngành, địa phương mình để lựa chọn phương án diễn tập hoặc phối hợp trong diễn tập. Yêu cầu phương án diễn tập và tổ chức diễn tập phải sát với thực tế và đảm bảo các nội dung theo yêu cầu.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ tuần tra canh gác, trực ban phòng chống lụt bão, chế độ thông tin báo cáo thường xuyên và đột xuất trong mùa mưa lũ theo quy định. Khi thiên tai, bão, lũ xảy ra: Phải chỉ đạo huy động lực lượng, phương tiện theo kế hoạch, phương án tham gia cứu hộ đê, hồ, đập và tìm kiếm cứu nạn kịp thời ngay từ giờ đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại; đồng thời chỉ đạo đảm bảo thông tin liên lạc, giao thông thông suốt, an toàn trong sử dụng điện, đảm bảo an ninh trật tự, không để dịch bệnh trên vật nuôi và trên người lây lan trên diện rộng tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai. Công tác thăm hỏi, động viên, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, chăm lo đời sống, hướng dẫn khôi phục sản xuất nông nghiệp sau bão, lũ phải đảm bảo kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả.

2. Các thành viên Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh căn cứ nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 13/BCH-VP ngày 30/3/2009 của Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão tỉnh phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác phòng, chống lụt, bão tại địa bàn được phân công.

3. Các phân ban chỉ huy chậm lũ Tam Thanh, phân ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn tỉnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo thực hiện.

4. Đài khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc: Bố trí lực lượng quan trắc thu thập số liệu lượng mưa, mực nước; cung cấp kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết; các số liệu về mưa, lũ phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo phòng, chống lụt, bão của tỉnh.

5. Đài PT - TH tỉnh, Báo Phú Thọ: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về các loại hình thiên tai và phương pháp phòng, tránh; các quy định của Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng, chống lụt, bão nhằm nâng cao sự hiểu biết của cộng đồng. Thông tin kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo khí